

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về tăng cường công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.

Theo đó, đến hết năm 2019 sẽ điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), xã còn thiếu, khuyết thiếu các chức danh trưởng, phó trưởng công an xã, xã yếu về công tác bảo đảm ANTT. Đến hết năm 2021 sẽ bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã ở tất cả các xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, mỗi xã bố trí từ 3 - 5 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng, phó trưởng công an xã và công an viên.

Đưa công an chính quy về xã

(tiếp theo và hết)

Kỳ II: Sẽ bố trí công an chính quy ở tất cả các xã



Công an xã Đông Phương (Đông Hưng) thăm, tặng quà gia đình chính sách.

Thời gian qua, tình hình ANTT trong tỉnh nói chung và tại địa bàn cơ sở nói riêng có chiều hướng phức tạp, nếu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng công an - nhất là ở cơ sở không vững thì khó có thể làm tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Do đó, để án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã là một chủ trương rất đúng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Việc bố trí lực lượng công an chính quy tại các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT là giải pháp quan trọng giúp lực lượng công an tăng cường bám cơ sở, gần gũi với nhân dân để thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, giữ vững ANTT trên địa bàn. Mục tiêu, nhiệm vụ và kỳ vọng của

Công an tỉnh đặt ra ở mỗi cán bộ, chiến sĩ khi được điều động, phân công về công tác tại các xã trên địa bàn tỉnh là phải làm chuyển biến về tình hình ANTT theo hướng tích cực.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh cho biết: Đến nay, Công an tỉnh đã điều động 75 cán bộ, chiến sĩ xuống 53 xã khuyết,

thiếu trưởng, phó trưởng công an xã và phức tạp về ANTT để đảm nhiệm chức danh trưởng, phó trưởng công an xã. Qua 8 tháng triển khai cho thấy những cán bộ, chiến sĩ về xã công tác luôn phát huy tinh thần "Vi nhân dân phục vụ", làm tốt công tác vận động quần chúng, tham gia giải quyết các mâu thuẫn, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả

các kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện công tác quản lý, đăng ký hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kịp thời giải quyết các vụ việc về ANTT xảy ra trên địa bàn theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội...

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, để có được kết quả trên, ngay từ khi lựa chọn đưa cán bộ, chiến sĩ về xã công tác, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban thực hiện bảo đảm tiêu chuẩn về nhân sự để giới thiệu như: ưu tiên lựa chọn những đồng chí có năng lực, phẩm chất, trình độ từ đại học trở lên, phải thực sự là những người ưu tú để đưa về đảm nhiệm chức danh công an xã. Do đó, lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, là chỗ dựa vững chắc bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện tốt hơn chủ trương của Bộ Công an trong việc tăng cường lực lượng công an chính quy xuống cơ sở, thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh tiếp tục bố trí cơ cấu tổ chức, điều động quân số thực hiện mục tiêu hết năm 2019 tổng số công an chính quy về xã là hơn 200 đồng chí. Công an tỉnh phối hợp với chính quyền cơ sở bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt và làm việc cho cán bộ, chiến sĩ để anh em có điều kiện thuận lợi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Công an tỉnh luôn quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp công tác dân vận và kinh nghiệm thực tế cho cán bộ, chiến sĩ được tăng cường xuống cơ sở, bảo đảm nắm vững các quy định của pháp luật, nghiệp vụ công tác của ngành, đấu tranh, xử lý có hiệu quả các vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn.

NGUYỄN TÙNG

GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Sẵn sàng cho năm học mới



Học sinh Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) nghe cô giáo phổ biến quy định của nhà trường.

Năm học 2019 - 2020 được coi là năm học nền móng để chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện đầu tiên ở lớp 1 vào năm học 2020 - 2021. Vì vậy, dựa trên kết quả năm học vừa qua, toàn cấp tiểu học đang sẵn sàng khí thế thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Trong năm học vừa qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) luôn nỗ lực, đoàn kết, phát huy dân chủ, thực hiện tốt phong trào thi đua "Day tốt, học tốt", xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, huy động

nguồn lực xã hội hóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện nay, 100% cán bộ, giáo viên của Trường đạt trình độ trên chuẩn, có nhiều kinh nghiệm, năng lực chuyên môn vững vàng, đảm nhận giảng dạy hơn 2.200 học sinh ở 39 lớp. Mặc dù học đang sẵn sàng khí thế thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, nhưng được sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh cùng với sự tham huyết, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, hoạt động dạy và học của Trường có nhiều chuyển biến tích cực, đạt những kết quả đáng ghi nhận như: 100% học sinh hoàn thành

chương trình tiểu học, 12 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh ở các hội thi, sân chơi; 6 học sinh tham gia và đạt giải ở các hội thi, sân chơi cấp quốc gia. Cô giáo Đặng Thị Lan, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để chuẩn bị cho năm học mới, Trường đã tham mưu cho các cấp, các ngành khởi công xây dựng một dãy nhà 2 tầng gồm 12 phòng học. Sau khi công trình hoàn thiện, Trường sẽ xây dựng phương án để giảm tải sĩ số học sinh ở các lớp. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để Trường chuẩn bị đón nhận và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cùng với Trường Tiểu học Kỳ Bá, thời điểm này, toàn cấp tiểu học đang nỗ lực khí thế bước vào năm học mới. Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Năm học vừa qua, cấp tiểu học đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, đây là tiền đề quan trọng để các trường tự tin, sẵn sàng bước vào năm học mới. Toàn tỉnh có 286 trường tiểu học có cấp học tiểu học, trong đó có 124 trường tiểu học và 162 trường tiểu học và THCS với 4.383 lớp và 140.595 học sinh. Các trường làm tốt công tác huy động học sinh 6 tuổi vào lớp 1 và có nhiều giải pháp duy trì, giữ vững số lượng, tỷ lệ chuyên cần nhiều đơn vị đạt từ 99,8 - 100%, không có học sinh bỏ học. Cơ sở vật chất tiếp tục được tăng cường, cảnh quan sư phạm các nhà trường bước đầu được đổi mới, nhiều trường duy trì tốt phong trào "Xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện", góp phần cải thiện cảnh quan sư phạm nhà trường theo hướng chuẩn hóa. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã được đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức, góp phần kích thích học sinh thi đua học tập, tự tin, thân thiện. Để đạt được kết quả trên, mỗi giáo viên trong cấp học đã chú trọng hơn đến việc đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực để học sinh tự mình tìm ra kiến thức cần học. 100% các trường đã áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào một số tiết dạy các môn khoa học. Bên cạnh đó, chú trọng sử dụng các biện pháp giáo dục nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ vào quá trình dạy học và quản lý học sinh. Đặc biệt, trong năm học, các trường đã tích cực đổi

mới công tác quản lý; thực hiện hiệu quả chủ trương phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ cho cơ sở, xã hội hóa giáo dục, "3 công khai", kiểm định chất lượng trường tiểu học; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất...

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm: Để chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới, năm học này, toàn cấp học sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển, trong đó chú trọng quy hoạch đất dành cho giáo dục, đồng thời công khai đất quy hoạch để điều chỉnh cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng trường, lớp đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, sẽ tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học để đề xuất kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu các trọng tâm hình mới. Đặc biệt, trong năm học này, cán bộ, giáo viên toàn cấp học sẽ tham gia tuyên truyền, viết tin, bài trên trang web của trường về những đổi mới của ngành để kịp thời thông tin đến các bậc cha mẹ học sinh và nhân dân tại địa phương, từ đó huy động sự vào cuộc, đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục. Đây là những điều kiện tiên quyết mà năm học mới này toàn cấp học quyết tâm thực hiện để sẵn sàng đón nhận chương trình giáo dục phổ thông mới.

ĐẶNG ANH

PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG

Trao Huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên

Sáng ngày 29/8, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên có nhiều năm tuổi đảng.

Đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9 năm nay, phường Lê Hồng Phong có 15 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 6 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Các đảng viên của Đảng bộ phường Lê Hồng Phong được nhận Huy hiệu Đảng đợt này đều bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và vui mừng phấn khởi; nguyện tiếp tục trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

MINH NGUYỆT

Phát động triển khai thi điểm

"Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2019

Sáng ngày 29/8, tại UBND phường Đề Thám (thành phố Thái Bình), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động triển khai thi điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2019. Dự lễ phát động có đại diện một số sở, ngành liên quan; đại diện cấp ủy, chính quyền thành phố và hơn 200 đại biểu đại diện cho trên 2.000 hộ gia đình thuộc 33 tổ dân phố của phường Đề Thám.

Tại lễ phát động, các đại biểu được giới thiệu về các tiêu chí ứng xử, mục đích, ý nghĩa của việc triển khai "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình". Theo đó, các tiêu chí ứng xử cụ thể trong gia đình gồm: tiêu chí ứng xử với vợ chồng; chung thủy, nghĩa tình; tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; gương mẫu, yêu thương; tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; hiếu thảo, lễ phép; tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: hòa thuận, chia sẻ.



Đại diện các gia đình phường Đề Thám đăng ký thực hiện thi điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình".

Việc thực hiện bộ tiêu chí sẽ góp phần thực hiện các chức năng của gia đình, đặc biệt là các chức năng giáo dục, thông qua đó nâng cao văn hóa ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, tạo nên nét văn hóa đẹp trong cộng đồng, dân tộc.

Sau lễ phát động, người dân phường Đề Thám đã được truyền thông về ứng xử với chồng, ứng xử của con cái với cha mẹ trong giai đoạn hiện nay. Nhiều gia đình đã đăng ký thực hiện thi điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình".

THU HOÀI

Bồi dưỡng kỹ năng tương thuật trực tiếp cho phóng viên

Sáng ngày 29/8, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc khóa bồi dưỡng tương thuật trực tiếp (live stream) bằng điện thoại cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.



Bối cảnh hiện nay đòi hỏi báo chí không ngừng đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đó đặt ra những thách thức ngày càng cao về tri thức nghề nghiệp, chuyên môn báo chí. Tại khóa bồi dưỡng, học viên được truyền đạt các kỹ năng sử dụng điện thoại trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện, đặc biệt là kỹ năng tương thuật trực tiếp (live stream) bằng điện thoại các sự kiện đáng tin cậy đến độc giả; kỹ thuật và công cụ hỗ trợ live stream giúp học viên có thêm kỹ năng đưa tin.

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong hai ngày 29 - 30/8.

HOÀNG LANH - LAN ANH

Giọt máu hồng tình nguyện

Được phát động từ ngày 8/5 đến ngày 2/9, chiến dịch "Những giọt máu hồng" hè 2019 đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ tích cực của đông đảo nhân dân. Gần 3.500 đơn vị máu thu nhận được đã góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của các cơ sở y tế, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, nhất là khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè.

Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm phát huy truyền thống "Thương người như thể thương thân" của dân tộc. Chiến dịch "Những giọt máu hồng" được phát động hàng

năm nhằm huy động sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các lực lượng xã hội, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, người lao động. Năm nay, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh đã xây dựng kế hoạch, đặt ra mục tiêu 100% huyện, thành phố, các đơn vị, trường học tổ chức tuyên truyền và hưởng ứng chiến dịch; phần đầu truyền thông trực tiếp và tư vấn cho ít nhất 6.000 lượt người về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người; vận động ít nhất 5.000 người đăng ký tham gia hiến máu và dự kiến tiếp nhận 4.500 đơn vị máu, đạt 35% chỉ tiêu năm 2019.

Với vai trò là cơ quan thường

trực của Ban Chỉ đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, trường học tổ chức các buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về nghĩa cử hiến máu cứu người và việc truyền máu an toàn; tham mưu Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh có văn bản chỉ đạo ngành dọc với mỗi cơ quan thành viên về công tác tuyên truyền, vận động ít nhất 30% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu; phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các bản tin, phóng sự, chuyên mục về HMTN đồng thời tổ chức vận động các pa nô cỡ lớn và treo ít nhất 2 băng rôn tại các trục



Người dân Thái Thụy tham gia hiến máu tình nguyện.

đường chính; thành lập các đội truyền thông lưu động, diểm tư vấn và tiếp nhận đăng ký HMTN để người dân dễ dàng tham gia.

Các tình nguyện viên chủ thập đồ đã phát 10.000 tờ rơi tuyên truyền về lợi ích của việc hiến máu. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo vận

động HMTN tỉnh còn mở các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên về kiến thức và kỹ năng vận động hiến máu, giao tiếp, tư vấn chăm sóc người hiến máu. Đồng thời, tổ chức tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích hiến máu tiêu biểu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển các câu lạc bộ, đội hiến máu dự bị ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương; vận động, tư vấn những người đã hiến máu an toàn, có địa chỉ liên hệ thuận tiện sẵn sàng tham gia hiến máu khi có người bệnh cần truyền máu và đăng ký tham gia ngân hàng máu sống. Từ khi phát động đến nay đã có 17/18 đợt hiến máu được tổ chức, thu về gần 3.500 đơn vị máu an toàn, đạt gần 27% kế hoạch năm 2019.

Ông Lê Duy Quang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết:

Thời gian qua, nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Đặc biệt, thông qua chiến dịch "Những giọt máu hồng", trung bình mỗi năm số đơn vị máu hiến máu tiêu biểu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển các câu lạc bộ, đội hiến máu dự bị ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương; vận động, tư vấn những người đã hiến máu an toàn, có địa chỉ liên hệ thuận tiện sẵn sàng tham gia hiến máu khi có người bệnh cần truyền máu và đăng ký tham gia ngân hàng máu sống. Từ khi phát động đến nay đã có 17/18 đợt hiến máu được tổ chức, thu về gần 3.500 đơn vị máu an toàn, đạt gần 27% kế hoạch năm 2019.

THU TRANG